



Thông điệp này được đăng bằng tiếng Anh, Русский, Soomaali, Español, 简体中文, và Tiếng Việt tại trang mạng <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 22 tháng Tư năm 2022

Đến: Gửi đến: Nhân viên và Đối tác của Văn phòng ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services - ODDS)

Về việc: Cuộc khảo sát mang tính đa dạng, công bằng và hòa nhập để tìm cơ hội tài trợ sắp tới

Sự công bằng dịch vụ là nền tảng trong công việc làm của ODDS và cả chương trình [Equity North Star](#) và [kế hoạch chiến lược](#) của chúng tôi đều hướng dẫn chúng ta trong việc giúp người dân Oregon tiếp cận các dịch vụ và hỗ trợ trong hệ thống. Trong nỗ lực đảm bảo tất cả các người dân Oregon được hỗ trợ để có cuộc sống phong phú có và sung túc, ODDS đã dành ra 6 triệu đô la Mỹ để tài trợ cho Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ (American Rescue Plan Act - ARPA) nhằm tiếp cận, tham gia, hợp tác và cung cấp hỗ trợ cho những người gặp phải cản trở trong việc truy cập các dịch vụ và hỗ trợ.

Khoản trợ cấp ARPA mang tính Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập sắp tới này có mục đích tăng cường năng lực vận động chính sách để ủng hộ cho những người từng gặp phải những cản trở như vậy. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn đối với những người da màu, [những người LGBTQIA2S+](#), cư dân vùng nông thôn và những người đang trải qua cảnh nghèo túng. Để giúp chúng tôi quyết định cách thức ưu tiên hoá và giải ngân khoản tài trợ này, ODDS tìm kiếm ý kiến đóng góp từ những người tự ủng hộ bản thân, các thành viên gia đình, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, tổ chức cộng đồng và những người khác trong cộng đồng I/DD.

Vui lòng chia sẻ rộng rãi cuộc khảo sát này để giúp chúng tôi khả dĩ tiếp cận nhiều đối tượng đa dạng nhất. Nếu có ai đó trong cộng đồng của quý vị mà quý vị tìm đến để thu thập loại ý kiến đóng góp này, vui lòng gửi thông tin này cho họ. Hạn chót để hoàn tất [cuộc khảo sát này](#) là ngày 11 tháng 5.

Ngoài ra, quý vị có thể tìm hiểu về các cơ hội tài trợ sắp tới khác trên [trang web ARPA](#).

Tôi rất biết ơn quý vị vì quý vị đã đóng góp ý kiến trong cuộc khảo sát này và bất kỳ sự hỗ trợ nào mà quý vị có thể cung cấp trong việc chia sẻ ý kiến trong mạng lưới của quý vị.

Trân trọng,



Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Thông điệp của Giám đốc ODDS trước đây được đăng tại
<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter @OregonODDS và tham khảo trang web của chúng tôi.

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi braille hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người điếc, mù điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập trang mạng www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.